

# News Release

## Vì sao chương trình **Đổi mới vì xã hội** là chiến lược quan trọng tại thị trường Việt Nam và Đông Nam Á?

*Lãnh đạo Hitachi nhìn thấy cơ hội mang đến những giải pháp bền vững cho các thành phố và cộng đồng tại Việt Nam*

**Hà Nội, Ngày 14 tháng 12, 2018** – Chúng ta đang có một cơ hội tuyệt vời để giải quyết những thách thức mà các thành phố ở Việt Nam đang đối mặt thông qua chương trình **Đổi mới vì xã hội**, công nghệ kỹ thuật số, và sự cộng tác giữa khu vực công và tư nhân. Từ đó, chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam cũng như hiệu quả sử dụng nguồn lực sẽ được cải thiện đáng kể.

Đó là chủ đề chính được chia sẻ tại Diễn đàn **Đổi mới vì xã hội** do Hitachi tổ chức tại Hà Nội (HSIF), diễn ra ngày hôm nay. Đây là lần thứ hai diễn đàn được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện nhằm thúc đẩy các cuộc đối thoại trên chủ đề phát triển cộng đồng thông minh và khái niệm “Sáng tạo cộng tác”.

Ông Kazunori Sudo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hitachi Asia (Việt Nam), chia sẻ: “Chương trình **Đổi mới vì xã hội** là bước tiến của Hitachi trong việc hỗ trợ giải quyết các nhu cầu của xã hội Việt Nam, đặc biệt trong cộng đồng và các thành phố lớn, chúng tôi cần hợp tác với các đối tác trong chính phủ Việt Nam để hiện thực hóa điều này”.

Hiện nay, tại Việt Nam, Hitachi có hơn 3,500 nhân viên với 9 công ty <sup>(1)</sup> và dẫn đầu ở nhiều lĩnh vực đa dạng như phát triển cơ sở hạ tầng, thanh toán điện tử, văn phòng chính phủ điện tử, phát triển nhà máy thông minh, kỹ thuật, xây dựng, y tế, thiết bị gia dụng và nhiều lĩnh vực khác.

Trong đó, phát triển nhà máy xử lý nước thải tại TP.Hồ Chí Minh là một trong những dự án nổi bật của Hitachi, đây là hệ thống xử lý nước thải lớn nhất tại Việt Nam, không chỉ giúp cải thiện đời sống của người dân Tp. Hồ Chí Minh mà còn hỗ trợ trong việc bảo vệ môi trường bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước.

“Chúng tôi thực sự nhìn sự việc thông qua lăng kính của chương trình **Đổi mới vì xã hội**, điều này có nghĩa: mọi điều chúng tôi làm đều nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, bảo vệ môi trường và tận dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả”. Ông Sudo chia sẻ thêm.

Các giải pháp giải quyết những thách thức về môi trường và năng lượng của Hitachi đều hướng đến việc giúp Việt Nam phát triển theo con đường bền vững.

Chiến lược Đổi mới vì xã hội của Hitachi cũng đang được triển khai trên toàn khu vực ASEAN. Mục đích là làm gia tăng giá trị trong khu vực và củng cố năng lực cạnh tranh của các thành viên trong ASEAN thông qua các sáng tạo đổi mới và công nghệ. Tập đoàn Hitachi sẽ đầu tư chi phí vốn 420 tỷ yên, tương đương 3,7 tỷ đô la Mỹ <sup>(2)</sup> trên toàn cầu vào năm 2018, trong đó tập trung vào các giải pháp liên quan đến kỹ thuật số và công nghệ.

Ông Sudo cho biết thông qua việc hợp tác, đổi mới vì xã hội và công nghệ, Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN sẽ giải quyết và tìm được giải pháp cho nhiều thách thức mà xã hội đang đối mặt, bao gồm tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bền vững.

*“Hitachi hướng tới việc hợp tác với các tổ chức tại Việt Nam nhằm giúp Việt Nam không chỉ trở thành một nền kinh tế lớn trong ASEAN mà còn là một nơi tuyệt vời cho người dân Việt Nam và cộng đồng của mình,”* ông Sudo chia sẻ thêm. *“Tôi hy vọng chúng tôi có thể gia tăng hợp tác với nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam và người Việt Nam để đóng góp cho ngành công nghiệp trong tương lai. Chúng tôi thực sự rất vui mừng khi có thể giải quyết những vấn đề xã hội và phát triển những dự án lớn cùng các nhà lãnh đạo cộng đồng và khu vực công.”*

Ông Kosuke Horiuchi, Giám đốc điều hành của Hitachi Asia Ltd, nhấn mạnh: *“Chúng tôi mang đến Việt Nam một tinh thần hợp tác vì sự phát triển của cả hai. Đây là con đường tốt nhất cho chiến lược kinh doanh của Hitachi và cho tương lai của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng chương trình Đổi mới vì xã hội là câu trả lời chính xác cho những thách thức lớn mà chúng ta phải đối mặt ngày nay. Chúng tôi tin tưởng rằng, hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể tìm thấy con đường tuyệt vời để tiến lên phía trước.”*

####

(1): Số liệu được tính đến ngày 31/10/2018

(2): Tỷ giá hối đoái được tính theo 1 Yên Nhật = 0,008810 Đô la Mỹ

### **Thông tin về Hitachi Asia Ltd.**

Hitachi Asia Ltd., là chi nhánh của tập đoàn Hitachi, LTD., có trụ sở chính tại Singapore. Với văn phòng trên khắp 7 quốc gia trong khu vực Asean gồm: Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand và Vietnam – Hitachi Asia tập trung vào chương trình kinh doanh Đổi mới vì xã hội để giải quyết những thách thức của xã hội. Hitachi Asia và các công ty con hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực bao gồm hệ thống thông tin và viễn thông, hệ thống năng lượng, hệ thống hạ tầng xã hội và công nghiệp, hệ thống điện tử và thiết bị, máy móc xây dựng, thiết bị và vật liệu chức năng cao, hệ thống tự động, gia dụng, vân vân. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website của công ty tại địa chỉ: <https://www.hitachi.com.sg>.

### **Thông tin về Hitachi, Ltd.**

Tập đoàn Hitachi, LTD., có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản. Tập đoàn Hitachi kết hợp giữa công nghệ vận hành và công nghệ thông tin, sản phẩm và hệ thống công nghệ để mang đến những giải pháp đổi mới nhằm giải quyết những thách thức của xã hội. Doanh thu của Hitachi trong năm tài chính 2017 (kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2018) đạt tổng cộng 9.368,6 tỷ yen (88,4 tỷ đô la). Tập đoàn Hitachi là một đối tác đổi mới cho thời đại IoT (Mạng lưới vạn vật kết nối Internet), và có khoảng 307.000 nhân viên trên toàn thế giới. Hitachi đang triển khai chương trình kinh doanh đổi mới vì xã hội cùng nhiều đối tác thông qua việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: Năng lượng/Điện năng, Công nghiệp/Phân phối/Nước, Phát triển hạ tầng đô thị, Tài chính/Hạ tầng xã hội/Y tế và chăm sóc sức khỏe.

Tham khảo thông tin thêm tại: <http://www.hitachi.com>.

Mọi thông tin, vui lòng liên lạc:

1. Việt Nam:

Ms. Pattanee Jeeriphab

Vero Public Relations

+669 6536 3249

[pattanee@vero-asean.com](mailto:pattanee@vero-asean.com)

Ms. Thuong Le

+ 84 902 598 226

[lethithuong@gmail.com](mailto:lethithuong@gmail.com)

2. Singapore:

Joyce Lim

Hitachi Asia Ltd.

+65-6231-2277

[jolim@has.hitachi.com.sg](mailto:jolim@has.hitachi.com.sg)